



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง ยกเลิกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน ๗ ราย ได้แก่ นายณัฐนาท สันทัดพร้อม (ลำดับที่ ๒๕) นางสาวอรสา ช่วยบำรุง (ลำดับที่ ๖๕) นางนพจินดา กุลวงษ์ (ลำดับที่ ๗๗) นางสาวทิชากร บุเกตุ (ลำดับที่ ๑๐๔) นายบุญส่ง หนองนา (ลำดับที่ ๑๐๕) นายพิทวัส สุสิงสา (ลำดับที่ ๑๑๔) และนางสาวพัชรินทร์ นาคา (ลำดับที่ ๑๔๗) ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสิทธิได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) จึงให้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะรายดังกล่าวข้างต้นและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ เพิ่มเติม จำนวน ๗ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	๑๒	นายชัยรัตน์ ยอดทัพ	จังหวัดหนองบัวลำภู	ให้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๙
๒	๑๒๓	นางอภิวันท์ ทองแท่น	จังหวัดสตูล	ให้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๙
๓	๑๗๓	นางอุตม อัจศิริ	จังหวัดมหาสารคาม	ให้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๙
๔	๔๗	นายพงศ์พิทย์ พิฆมงคล	จังหวัดสงขลา	ให้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๑๐
๕	๙๗	นางกนกกร แก้วทอง	จังหวัดกระบี่	ให้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๑๐
๖	๑๒๐	นางสาวอำพร เนติ	สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	ให้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๑๐
๗	๓๐๒	นางสาวเสาวคนธ์ นุสติ	จังหวัดจันทบุรี	ให้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๑๐

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีหนังสือเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายคณีย์ จี้นอารมย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร